



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 32

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มหา"ลัยไซเบอร์ไทยไม่รุ่ง
รัฐไม่เข้าใจ-ไม่ลงทุนมุ่งแต่ซื้อฮาร์ดแวร์

รศ.ดร.สมชาย ชูชาติ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มศว ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มศว มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเกาหลี Korea Education and Research Information University รู้จักในนามของ เคอริส ร่วมมือกันเมื่อ 2 ปีแล้ว ต้องยอมรับว่าการเรียนผ่านไซเบอร์ในเกาหลีมีความก้าวหน้ามาก ซึ่งการเรียนผ่านไซเบอร์นั้นไม่ได้หมายความว่าใช้ไซเบอร์เข้ามาแทนครูผู้สอน แต่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของครู และเด็กสามารถเรียนเพิ่มเติมที่ไหนก็ได้

"ในไทยแม้เราจะมียุทธศาสตร์ไซเบอร์ หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ พยายามจัดการเรียนการสอนผ่านไซเบอร์แต่ที่ไม่สำเร็จเพราะโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เมืองไทยไม่ได้ลงทุนเท่าที่ควร ในเกาหลีนั้นมีการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ เพื่อให้ระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ต ใช้ได้ทุกพื้นที่ก่อน ถือเป็นน้ำเลี้ยงสำคัญ เป็นท่อส่งข่าวสาร ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเริ่มต้นที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยไซเบอร์ หรือการเข้าถึงโลกไซเบอร์ จากนั้นก็ค่อยพัฒนาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ บทเรียนต่างๆ ที่สำคัญต้องพัฒนาคนด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่การถามหาแต่ครูสอนคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ครูทุกคนในโรงเรียนต้องเข้าสู่โลกไซเบอร์ได้ ครูทุกคนต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าสู่บทเรียนของตัวเองให้ได้"

รศ.ดร.สมชายกล่าวอีกว่า ทุกวันนี้รัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจัง ถ้าพูดถึงไฮสปีดอินเทอร์เน็ต ต้องไปซื้อจากภาคเอกชน และรัฐก็ไม่ลงทุน แต่สนับสนุนให้โรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นซื้อคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่สามารถไปเชื่อมต่อเพื่อเอาข้อมูลจากโลกไซเบอร์ได้ ตนหวังว่ารัฐบาลใหม่จะเข้าใจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ต้นทาง เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา